



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐

ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๒๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า ๑๑

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

หนุนตั้งสกอ.เป็นกระทรวงอุดมศึกษาและวิจัย

ประธานทปอ.ดีใจหากสกอ.แยกออกจากศธ. หวังตั้งสกอ.เป็นกระทรวงอุดมศึกษาและวิจัย แต่ถ้าวางอยู่ ผู้บริหารศธ.ควรให้มหาวิทยาลัยมีอิสระทางวิชาการ และสกอ.มีบทบาทสนับสนุน ประสานงาน อำนวยความสะดวก กำกับดูแลมหาวิทยาลัย

28 พ.ย.54 [ศ.ดร.ประสาธ สืบคำ](#) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวถึงกรณีข้อเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้แยกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาออกจากศธ. เพื่อการบริหารที่อิสระและคล่องตัวนั้น ว่า ถือเป็นข่าวดีที่กระทรวงศึกษาธิการมีข้อเสนอดังกล่าว และทำได้จริงก็ถือเป็นเรื่องที่น่าดีใจ

อย่างไรก็ตาม หากมีการแยกสกอ.ออกจากกระทรวงศึกษาธิการจริงก็อยากให้เป็นกระทรวงอุดมศึกษาและวิจัย เพราะงานวิจัยเป็นเรื่องสำคัญต่อการพัฒนาสมรรถนะการแข่งขันของประเทศ

ประธาน ทปอ. กล่าวต่อว่า การรวมกระทรวงศึกษาธิการกับทบวงมหาวิทยาลัยจนถึงขณะนี้เป็นเวลา 10 กว่าปีแล้ว ถือเป็นบทเรียนสำคัญทั้งบทเรียนที่ดีและไม่ดี บทเรียนที่ดีคือ การศึกษาของชาติดูเหมือนเป็นเอกภาพมากขึ้น ส่วนบทเรียนที่ไม่ดีคือ การบริหารงานล่าช้า ที่สำคัญพันธกิจของการศึกษาในแต่ละระดับไม่ได้ไปในจุดหมายเดียวกัน ทั้งนี้หากสกอ.จะอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการต่อไป ตนคิดว่า ผู้บริหารศธ.ควรให้มหาวิทยาลัยมีอิสระทางวิชาการ

ทั้งนี้ให้ สกอ. มีบทบาทสนับสนุน ประสานงาน อำนวยความสะดวก และกำกับดูแลมหาวิทยาลัย ก็ยังรวมกับ ศธ.ต่อไปได้ แต่หากจะแยกกระทรวงเป็นกระทรวงใหม่ ก็ต้องแยก

บทบาทของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและแตกต่างกับกระทรวงศึกษาธิการ และแบ่งบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาออกเป็นกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตกำลังคน และสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นวิจัย นอกจากนี้ยังต้องชัดเจนด้วยว่า มหาวิทยาลัยที่จะแยกมาสังกัดกระทรวงใหม่ จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด 160 กว่าแห่งที่มีอยู่หรือไม่ ซึ่งรวมทั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล